



ที่ ศธ ๐๔๑๓๖/ว ๒๓๖๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ถนนเลย - เชียงคาน เลย ๔๒๐๐๐

๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ตามรายงานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สพป.เลย เขต ๑
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน

ด้วย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดเลย ได้แจ้งผลการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สพป.เลย ๑ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือแบบแผนการปฏิบัติการ

ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ “สัญญาซื้อเลขที่ ๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) และระบบปฏิบัติการ (Operating System) พร้อมโปรแกรมสำนักงาน จำนวน ๔๘ ชุด วงเงินตามสัญญา ๒,๓๐๔,๐๐๐ บาท จากการตรวจสอบโรงเรียน ๑๑ แห่ง ที่ได้รับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ได้แก่ โรงเรียนบ้านนาโคก โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ โรงเรียนบ้านสุข โรงเรียนบ้านนาดินดำ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ โรงเรียนบ้านนาโป่ง โรงเรียนบ้านดัวน้อย โรงเรียนบ้านก้างปลา โรงเรียนบ้านห้วยทราย และโรงเรียนบ้านกกตู พบว่า โรงเรียนบ้านก้างปลา ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับครู และโทรทัศน์สีชนิด Smart TV ไว้ในห้องประชุมของโรงเรียน อันเป็นการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีไว้เพื่อการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งจะทำการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ”

ข้อเสนอแนะ “.. พิจารณาสถานที่ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงดังกล่าวให้เหมาะสมกับการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์เน็ตบุ๊กสำหรับครู และโทรทัศน์สี ชนิด Smart TV เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และความจำเป็นในการจัดหาอุปกรณ์ ..”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอกำชับให้ทุกโรงเรียนในสังกัดได้ทราบและปฏิบัติตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัดไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ โดยให้ถือปฏิบัติกับในทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ไม่ใช่เฉพาะโครงการที่ตรวจสอบพบเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายรอง ปัญสังกา)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทร. ๐ ๔๒๘๑ ๓๑๑๒ - ๔ ต่อ ๙ โทรสาร ๐ ๔๒๘๑ ๑๖๙๗

เว็บไซต์ dlict.loei.go.th อีเมลล์ dlict@loei.go.th

“ปฏิบัติธรรมนำความดี ยึดวิถีห้าห้องชีวิต พิชิตงาน สานความดีสากล สร้างคนคุณภาพ”